

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ผู้มาประชุม

๑.นายดำรงค์	เทพชมภู	ประธานสภา อบต.ห้วยแก้ว
๒.นายจำรัส	แสงฟู	รองประธานสภา
๓.นายสุพล	ไชยธา	ส.อบต. หมู่ที่ ๑
๔.นายบุญมี	กำแพงแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๕.นายพุช	จินะคำ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒
๖.นายสุเทพ	กิตติคุณ	ส.อบต. หมู่ที่ ๓
๗.นายดวงจันทร์	ไทยตัน	ส.อบต. หมู่ที่ ๓
๘.นายวีรชัย	กัลยาวุฒิ	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๙.นายถนอม	แสงธา	ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๑๐.นางเรือนคำ	จิโน	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๑๑.นายนพพร	อินทร์ไชย	ส.อบต. หมู่ที่ ๕
๑๒.นางสาวชลธิชา	ธรรมปัญญา	ส.อบต. หมู่ที่ ๖
๑๓.นายอินทร	ดาวแวดวงค์	ส.อบต. หมู่ที่ ๗
๑๔.นายสายัณห์	ทานสีลา	ส.อบต. หมู่ที่ ๘
๑๕.นางปาณิสสา	พรนิมิตร	เลขานุการสภา อบต.ห้วยแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายอาคม	สมณะ	นายก อบต.ห้วยแก้ว
๒.นายจำรัส	ไทยสมุทร	รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
๓.นางสาวกรรณิการ์	มหาไม้	รอง นายก อบต.ห้วยแก้ว
๔.นางสาวสุนิทยัษา	สุทธิรักษ์	หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย - แม่ออน
๕.นายสุเมธ	จันทร์แย	เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย - แม่ออน
๖.นายธนิช	ธนศิริโชติ	รองปลัด อบต.ห้วยแก้ว
๗.นายจักรภพ	เลาหรอดพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด
๘.นางสาวปิยะนุช	ยะโส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙.นางสาวชญญา	ทิศเหนือ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐.นายสำราญ	วงศ์พรหม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑.นายไมตรี	แซ่ฉิน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๑๐ น.

เลขานุการสภา อบต.

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน ๑๔ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิด ประชุม และดำเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ

ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ซึ่งเป็นการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยแก้ว

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติให้ออกคำสั่งคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ และในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติให้ยกระดับมาตรการเฝ้า ระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด - ๑๙ นั้น

ประกอบกับหนังสืออำเภอแม่ออน ที่ ชม ๒๓๑๘/ว ๐๒๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แจ้งคำสั่งอำเภอแม่ออน ที่ ๐๐๘/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งชุดปฏิบัติการ ประจำจุดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยแก้วที่ได้รับมอบหมาย เป็นชุดปฏิบัติการ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้ตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณสามแยก อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่ ๑ (เชียงราย - เชียงใหม่) หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เตาดิน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วทุกท่าน ที่ได้ สละเวลาของทุกท่าน ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อสม.ตำบลห้วยแก้ว อปพร.ตำบลห้วยแก้ว และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ที่ผ่านมานั้น ดังนั้น จึงขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทราบ

เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่าการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ก็เป็นอำนาจของมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วแห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม

ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วด้วยครับ

หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เพื่อขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ให้แก้ไขเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตรวจสอบรายงานการประชุม ๑๕ นาที หากมีข้อขาดตกบกพร่องในส่วนใดที่เป็นสาระสำคัญหรือยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใด ขอให้เสนอเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง สมบูรณ์ได้

ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

ในเมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ผมจึงอาศัยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพันศีรษะว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	จำนวน ๑๓ เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้กักเงินงบประมาณไว้แล้ว

ประธานสภาฯ

ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กักเงินไว้แล้ว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วพิจารณา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเลขานุการและท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบตามลำดับ

เลขานุการสภาฯ

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กักเงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กักเงิน หรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงิน

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกักเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กักเงินไว้

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อกั้นผู้กักพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม

ดังนั้น การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว จึงขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วต่อไป

นายอาคม สมณะ
นายก อบต.ห้วยแก้ว

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณียังมีได้ก่อกั้นผู้กักพัน หมดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เตาดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เตาดิน ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามรูปแบบรายการ อบต.ห้วยแก้วกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท เมื่อคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว มีความประสงค์ในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินรายการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ที่ขอเปลี่ยนแปลง	
							ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
เคหะและ ชุมชน	ไฟฟ้า และ ถนน	ลงทุน	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เตาดิน	๒๗๐,๐๐๐.-	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เตาดิน ขนาด ความกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาท ถ้วน)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เตา ดิน ขอยกข้างคริสตจักร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขอยก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ด หมื่นบาทถ้วน)

ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้อนุมัติกันเงินโครงการดังกล่าวไว้แล้ว นั้น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อสงสัย หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผมจึงจะขอมติที่ประชุมสภา ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพันศึระชะว่า เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เตาดิน งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท ที่ได้กันเงินงบประมาณไว้แล้วตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้เสนอมา หรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านแม่เตาดิน งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.- บาท ที่ได้กันเงินงบประมาณไว้แล้วตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้เสนอมา หรือไม่ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้เสนอมา ดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย – แม่ออน เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนและป่าขุนแม่กวัง เพื่อนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้

ประธานสภา

ตามที่ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้เสนอขออนุมัติ เพื่อขอความเห็นชอบให้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย – แม่ออน เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนและป่าขุนแม่กวัง เพื่อนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ (ตามเอกสารที่ได้สำเนาให้สมาชิกทุกท่าน) เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วพิจารณา ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทางหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย – แม่ออน ได้ชี้แจงรายละเอียด ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบตามลำดับ

นางสาวสุนิตย์ษา สุทธิรักษ์

หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำ

แม่ลาย – แม่ออน

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตให้พื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งในการนี้ทางหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย – แม่ออน จึงมีความประสงค์ขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ บริเวณพื้นที่สำนักงาน บ้านพัก ศาลา ห้องน้ำ และแปลงเพาะชำ

แต่เนื่องด้วยพื้นที่ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย – แม่ออน ขออนุญาตนั้น อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนและป่าขุนแม่กวัง จึงจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วให้ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่
อ่อนก่อน แล้วจึงนำไปประกอบแบบขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ (แบบ ป.ส.๑๗) ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงขอความ
เห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (รายละเอียดที่ได้สำเนาแจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านไว้
แล้ว)

ประธานสภาฯ

อาศัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ส่วนที่ ๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๔๖
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของทางราชการ

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเรียนเชิญ เลขาธิการฯ
ชี้แจงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย -
แม่อ่อน เข้าทำการประโยชน์ภายในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อ่อนและป่าขุน
แม่แก้ว เพื่อนำไปใช้ประกอบ การขออนุญาตจากกรมป่าไม้

เลขาธิการฯ

การดำเนินการในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีระเบียบและกฎหมายรองรับในการดำเนินการ
ดังนี้

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าที่ใน
การจัดทำระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๒๔) การจัดการ
การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๔๖ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๗

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๗) คู้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย - แม่ออน ขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งการดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เพื่อประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ มาตรา ๑๓ ทวิ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๙ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

ประธานสภาฯ

จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ท่านใดเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย - แม่ออน ดำเนินการตามโครงการที่เสนอในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนและป่าขุนแม่กวง เพื่อนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอความเห็นหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๙ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย ดังนั้นจึงขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพันศรัทธาว่าจะให้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย - แม่ออน ดำเนินการตามโครงการที่เสนอในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนและป่าขุนแม่กวง เพื่อนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือไม่

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนและป่าขุนแม่กวาง เพื่อนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ หรือไม้

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาย – แม่ออน ดำเนินการตามโครงการที่เสนอในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออนและป่าขุนแม่กวาง เพื่อนำไปใช้ประกอบการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ ดังนี้

เห็นชอบ	จำนวน ๑๓ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

ขณะนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. ซึ่งได้ดำเนินการประชุมสภา ในระเบียบวาระต่างๆ ล่วงเลยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุม เพื่อให้ท่านสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รับประทานอาหารกลางวันกันก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาประชุมระเบียบวาระที่ค้างค้าง กันต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.

ที่ประชุม

รับทราบ

เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภา

บัดนี้ เป็นเวลา ๑๓.๐๐ น. โดยจะขอเริ่มประชุมระเบียบวาระต่อไป ได้แก่ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๕)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๕)

ประธานสภา

ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน

การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด

ตามมาตรา ๕๓ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้กำหนดให้มีการนัดประชุมสภาฯ ในวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนั้น เราจะต้องกำหนดคือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ และกำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป คือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วของเราควรมีสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนกี่สมัย สมัยละกี่วัน และวันที่เริ่มประชุมแต่ละสมัย ขอเชิญเสนอครับ

นายพุทธ จินะคำ
ส.อบต. หมู่ ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ สมัย สมัยละ ๑๕ วัน โดยมีวันเริ่มต้นแต่ละสมัย ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

ผู้รับรอง

คนที่ ๑ นายดวงจันทร์ ไทยตัน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ เป็นผู้รับรอง

คนที่ ๒ นายณพพร อินทร์ไชย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เป็นผู้รับรอง

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น

เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพันศิริชะ ว่าเห็นชอบให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามห้วงระยะเวลาตามที่เสนอมานั้นหรือไม่

<u>มติที่ประชุม</u>	<p>มีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยที่สอง สมัยที่สาม สมัยที่สี่ ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>เห็นชอบ</td> <td>จำนวน ๑๓ เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่เห็นชอบ</td> <td>จำนวน - เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>จำนวน ๑ เสียง</td> </tr> </table>	เห็นชอบ	จำนวน ๑๓ เสียง	ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง	งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง
เห็นชอบ	จำนวน ๑๓ เสียง						
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง						
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง						
ประธานสภา	<p>ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสภา เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๕) และมีกำหนดกี่วัน</p>						
นายพุทธ จินะคำ ส.อบต. หมู่ ๒	<p>เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอเสนอให้วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๕) คือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และมีกำหนด ๑๕ วัน</p>						
ผู้รับรอง	<p>คนที่ ๑ นายสายัณห์ ทาสีลา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เป็นผู้รับรอง คนที่ ๒ นายสุเทพ กิติคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เป็นผู้รับรอง</p>						
ประธานสภา	<p>มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่</p>						
<u>ที่ประชุม</u>	<p>ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดมีข้อเสนอเป็นอย่างอื่น</p>						
ประธานสภา	<p>เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจึงขอมติที่ประชุมสภา ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย โดยการยกมือขึ้นพันศิริชะ ว่าเห็นชอบให้วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๕) ตามห้วงระยะเวลาตามที่เสนอมานั้นหรือไม่</p>						
<u>มติที่ประชุม</u>	<p>มีมติเห็นชอบวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๕) คือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และมีกำหนด ๑๕ วัน ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>เห็นชอบ</td> <td>จำนวน ๑๓ เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่เห็นชอบ</td> <td>จำนวน - เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>จำนวน ๑ เสียง</td> </tr> </table>	เห็นชอบ	จำนวน ๑๓ เสียง	ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง	งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง
เห็นชอบ	จำนวน ๑๓ เสียง						
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง						
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง						
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<p>เรื่องอื่นๆ -ไม่มี-</p>						
ประธานสภา	<p>มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ท่านใดมีเรื่องจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่</p>						

ที่ประชุมฯ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ท่านใดมีเรื่องจะเสนอเพิ่มเติมอีก

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเป็นการอื่นอีก กระผมจึงขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วในวันนี้ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านอีกในครั้งต่อไป ขอการปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางปาณิสรา พรนิมิตร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑. 

(นางดารารัตน์ สมาน)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘

๒. 

(นางอรอนงค์ นาคะ)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

๓. 

(นายจันทน์ อดิษฐ์)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายดำรงค์ เทพชมภู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑(๓) และ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอประกาศกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

- ๑.สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๓ - ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน
- ๒.สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๒ - ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน
- ๓.สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดำรงค์ เทพชมภู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
และวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑(๓) และ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอประกาศกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑. สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน
๒. สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน
๓. สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดำรงค์ เทพชมภู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว